

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	<p>การเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ</p> <p>- ความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัด มีการดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง อย่างไร ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดทำดอกไม้จันทน์, การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์, การเลือกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค, การจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์, การจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย, การปลูกดอกดาวเรือง/ดอกไม้ที่มีสีเหลือง, การบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำ “สมุดภาพประวัติศาสตร์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด”, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>- จังหวัดได้จัดทำโครงการเพิ่มเติม เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บ้างหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	<p>- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ</p> <p>- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน</p> <p>- อื่น ๆ</p> <p>อำเภอ</p>
๒	<p>การเตรียมการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)</p> <p>- จังหวัดมีแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และการมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานให้แก่จังหวัด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ ตัว ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) อย่างไรบ้าง</p> <p>- การดำเนินการในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้ศาสตร์พระราชานในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร แพร่ ตาก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และพัทลุง) และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด (ราชบุรี มุกดาหาร นราธิวาส ศรีสะเกษ ปัตตานี เชียงราย เชียงใหม่ ยะลา บุรีรัมย์ และอุดรธานี) มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p>	<p>- สนจ.ปจ.</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- ไม่เกี่ยวข้องกับจว.ปจ.</p>
๓	<p>การดำเนินงานในโครงการพระราชดำริ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ , สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์</p> <p>- สำนักงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด ได้มีการรวบรวมข้อมูลของโครงการพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดหรือไม่อย่างไร ขอให้แจ้งจำนวนโครงการ รายละเอียดโครงการว่า มีโครงการใดบ้างด้านใดบ้าง และมีการขับเคลื่อนหรือแนวทางการขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ตลอดจนคณะทำงานทั้ง ๖ คณะ อันได้แก่ คณะทำงานมิติด้านสิ่งแวดล้อม คณะทำงานมิติด้านคุณภาพชีวิต คณะทำงานด้านวิถีชีวิต คณะทำงานด้านมิติทางการเกษตร และศูนย์ประสานงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว๖๓๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘ อย่างไรบ้าง มีผลการดำเนินการเป็นเช่นไร</p>	<p>- ก.ยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>สนจ.ปจ.</p>

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>- การดำเนินการในโครงการพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดจังหวัดได้มีการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร มีการพัฒนาต่อยอดในโครงการใดบ้าง หรือมีโครงการที่จะสนับสนุนการดำเนินการในโครงการดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ตาม</p> <p>- จังหวัดได้จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างไรบ้าง และจังหวัดมีผลการดำเนินการอย่างไรบ้างในโครงการฯ ซึ่งรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และทุนการศึกษาพระราชทานแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ๑๐ จังหวัดภาคใต้ ๓. การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕. โครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาไร้สัญชาติ ๖. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ๗. ความคืบหน้าการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น <p>- การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) จังหวัดได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยจัดทำโครงการตามแนวทางดังกล่าวบ้าง หรือไม่ หรือมีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาให้ดำเนินการบ้างหรือไม่ หากมีผลการเสนอขอรับงบประมาณเป็นเช่นไร และมีความคืบหน้าการดำเนินการอย่างไรบ้าง</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p>	
๔	<p>การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>๔.๑ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร (สรุปเป็นรายเดือนและรายไตรมาส)</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p>	- ก.ยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ปจ.

	<p>๔.๒ การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบฯ ๖๐ เพิ่มเติม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการตามแผนงบฯ ๖๐ เพิ่มเติมเป็นอย่างไร สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือไม่ หากมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเป็นเพราะเหตุใด จังหวัดมีแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร - ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เป็นอย่างไร (สรุปเป็นรายเดือน และรายไตรมาส) - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก.ยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ปจ.
<p>๕</p>	<p>การนำเสนอยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่สะท้อนร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มจังหวัดได้จัดเตรียมข้อมูล และนำเสนอข้อมูลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่สะท้อนร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง - จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการเตรียมความพร้อม และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาภาคภายใต้แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก.ยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ปจ.
<p>๖</p>	<p>การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความคืบหน้าการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๔๑ จังหวัด (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๔๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดำเนินไปแล้วอย่างไรบ้าง - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทด.จ. สนง.ธนาภิรักษ์ จ.
<p>๗</p>	<p>การตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (รายงานตามแบบรายงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม ๓ ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ช่วงเทศกาล (ปีใหม่ สงกรานต์ และเทศกาลสำคัญอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด/พื้นที่) และตลอดทั้งปี - ผลการดำเนินการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งใน ช่วงเทศกาล (ปีใหม่ สงกรานต์ และเทศกาลสำคัญอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด/พื้นที่) และตลอดทั้งปี - การบูรณาการฐานข้อมูลการตาย ๓ ฐาน (สาธารณสุข ตำรวจ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) เพื่อให้ได้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่ครอบคลุมและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จังหวัดได้มีนโยบายในการดำเนินการอย่างไร สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน กำหนดแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป ได้มากน้อยเพียงใด - การตอบสนองหลังเกิดเหตุ หรือการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมีมาตรการในการดำเนินงานอย่างไร สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปภ.จ.ปจ. - สสจ.ปจ. - กจว.ปจ. - แขวงทางหลวง ปจ. - แขวงทางหลวง ชนบท ปจ. - สนง.ขนส่ง จังหวัด - ตำรวจทางหลวง ๕ (ปราจีนบุรี) - สนง.คปภ.จ. นครนายก

แบบรายงานการตรวจราชการ
 ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ประจำเดือน.....กรกฎาคม ๒๕๖๐.....

การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย งานอื่นๆ
 นโยบาย แผนงาน/โครงการ..... จังหวัดปราจีนบุรี...

ประเด็นการตรวจราชการ	การดำเนินการ และผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ